

THÔNG BÁO

**Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm
thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI)
về tín dụng chính sách xã hội
(giai đoạn 2014 - 2019)**

Ngày 29/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tín dụng chính sách xã hội (giai đoạn 2014 - 2019),

Sau khi nghe trình bày dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI (giai đoạn 2014 - 2019); báo cáo tham luận của đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương và qua ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; đồng chí Huỳnh Thị Hằng, UVBTV Tỉnh ủy – PCT UBND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị kết luận nội dung sau:

I. Đánh giá chung:

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao nhận thức, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; qua đó các cấp, các ngành đã phối hợp đề ra nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương; diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều khởi sắc, công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được thành tựu quan trọng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã tạo được sự phấn khởi, đồng thuận cao trong nhân dân. Đặc biệt, vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, bộ mặt nông thôn được cải thiện...

Năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống NHCSXH trên địa bàn tỉnh được nâng cao rõ rệt; đội ngũ cán bộ NHCSXH các cấp nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại hạn chế, trong đó có cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu như Hội nghị đã đánh giá.

II. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới

Đề nghị BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40 –CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; các chủ trương, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp đề ra qua Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị; ngoài ra tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên để thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm của địa phương. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thực hiện giảm nghèo là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu.

2. Tích cực huy động nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; ngoài nguồn vốn từ Trung ương, cần huy động vốn từ các nguồn hợp pháp khác, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, các đối tượng chính sách và các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, phân đầu 100% hộ nghèo, đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn và tiếp cận các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là Chương trình giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, các dự án phát triển nông nghiệp hàng hóa, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, các dự án phát triển công nghiệp, du lịch và dịch vụ, các dự án ODA và hoạt động của các hội, đoàn thể để việc sử dụng vốn vay có hiệu quả, giảm bớt những khó khăn cho đối tượng chính sách, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách; tuyên truyền, hướng dẫn vay vốn và tiếp cận các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội; bồi dưỡng kiến thức sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, hướng dẫn cách chi tiêu gia đình, giúp người vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hạn chế rủi ro.

Tiếp tục thực hiện ủy thác cho vay vốn thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và giải ngân vốn vay trực tiếp đến các đối tượng nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các điểm giao dịch trong toàn tỉnh. Cải tiến quy trình, thủ tục tín dụng và tăng cường hướng dẫn để nhân dân thuận tiện, dễ dàng trong việc tiếp cận các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức nhận ủy thác thường xuyên theo dõi, đánh giá, phân tích kết quả huy động vốn, tình hình cho vay, dư nợ tín dụng, những khó khăn, vướng mắc, để kịp thời chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn, ngày càng nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, các cơ chế tín dụng chính sách xã hội đến người dân với hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Xây dựng, biểu dương, nhân rộng các mô hình sử dụng vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; khích lệ, động viên các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

4. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, cán

bộ của các cấp, các ngành liên quan, bảo đảm có chuyên môn, nghiệp vụ, thực sự tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chia sẻ và gắn bó mật thiết với nhân dân. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ, nhân viên, xây dựng hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong tinh năng động, sáng tạo, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc lồng ghép có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm để ủy thác sang NHCSXH cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Phân đầu bố trí nguồn vốn bổ sung cho vay từ ngân sách địa phương đối với cấp tỉnh tối thiểu từ 5 tỷ đồng/năm; cấp huyện tối thiểu từ 1 tỷ đồng/huyện/năm.

Tiếp tục rà soát và hỗ trợ kịp thời về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã; tiếp tục tăng cường chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn bố trí nơi giao dịch thuận tiện, an toàn trong trụ sở cho ngày giao dịch cố định của NHCSXH, thường xuyên rà soát và xác nhận kịp thời các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách xã hội để làm cơ sở cho NHCSXH xem xét cho vay theo quy định; tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện; tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp hiệu quả để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đôn đốc, xử lý và thu hồi nợ, giảm nợ quá hạn trên địa bàn.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vốn vay để bảo đảm cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng. Tăng cường tuyên truyền, vận động, chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến người nghèo, các đối tượng chính sách, hội viên, đoàn viên; hướng dẫn, giúp đỡ người vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XI (giai đoạn 2014 - 2019), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VPTU, Phòng TH;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Khánh